

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DẦU KHÍ VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 103[✓] /ĐHDK-ĐT

V/v: Hỗ trợ công tác tuyển sinh năm 2019
của Trường Đại học Dầu khí Việt Nam

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 19 tháng 02 năm 2019

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM	
ĐẾN	Số: 359
	Ngày: 25/2/2019
Chuyên:	Vbatt
	P. KT. Đ. CLGD

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam

Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) được thành lập theo Quyết định số 2157/QĐ-TTg, ngày 25/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ. PVU là trường đại học công lập đặc biệt trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho phát triển bền vững của Ngành Dầu khí.

PVU trân trọng cảm ơn Quý Sở trong những năm qua đã hỗ trợ rất tận tình và hiệu quả công tác tuyển sinh của Trường, nhờ đó Nhà Trường đã tổ chức tuyển sinh thành công gần 600 sinh viên trình độ đại học hệ chính quy cho 03 ngành đào tạo là Kỹ thuật Địa chất (Địa chất - Địa vật lý Dầu khí), Kỹ thuật Dầu khí (Khoan - Khai thác Mỏ Dầu khí) và Kỹ thuật Hóa học (Lọc - Hóa dầu) với điểm đầu vào loại cao nhất trong các trường đại học tại Việt Nam có đào tạo Ngành Dầu khí, tỷ lệ sinh viên các khóa 1, 2 và 3 có việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp chiếm trên 95% và được các đơn vị tuyển dụng đánh giá cao về năng lực chuyên môn cũng như kỹ năng làm việc.

Năm 2019, PVU tiếp tục tuyển sinh 03 ngành học nêu trên với tổng chỉ tiêu là 100 sinh viên. Để thông tin tuyển sinh năm 2019 của Trường đến với học sinh lớp 12 các trường THPT thuộc Quý Sở, PVU kính mong Quý Sở thông tin rộng rãi các thông tin tuyển sinh năm 2019 của Trường, hỗ trợ và tạo điều kiện hướng dẫn cho học sinh trong quá trình đăng ký xét tuyển vào PVU. Nhà trường xin gửi kèm Thông tin tuyển sinh năm 2019.

Trường Đại học Dầu khí Việt Nam rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tận tình của Quý Sở.

Xin gửi đến Quý Sở lời cảm ơn chân thành và lời chào trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGH (e-copy);
- Lưu: VT, ĐT.



TS. Phan Minh Quốc Bình